



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว

งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

ผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้วได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖,๔๙๑,๓๙๐.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๐ ของวงเงินทั้งปีงบประมาณ (วงเงิน ๒๓,๔๒๓,๗๐๐ บาท)

สถานะเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว มีรายได้สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๖๕ จำนวน ๖๖,๓๗๙,๔๕๙.๓๔ บาท และมีรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๒๔,๙๙๒,๖๕๘.๔๘ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงการใช้งบประมาณในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานด้านการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตบ้านคลองยาง หมู่ ๑	เพื่อให้สะพานได้มาตรฐาน	สะพานคอนกรีตบ้านคลองยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร	๗๑๘,๘๒๙.๖๕	ประชาชนเดินทางได้สะดวก	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านโกรวย หมู่ ๓	เพื่อให้การระบายน้ำได้มาตรฐาน	รางระบายน้ำ ยาว ๓๐๐ เมตร	๗๙๗,๖๑๒.๐๘	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนและประชาชนเดินทางได้สะดวก	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	เครื่องออกกำลังกาย หมู่ ๕	๑๓๘,๘๓๓	ประชาชน หมู่ ๕ ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	เครื่องออกกำลังกาย หมู่ ๘	๑๓๘,๘๓๓	ประชาชน หมู่ ๘ ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง	กองช่าง
๕	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	เครื่องออกกำลังกาย หมู่ ๙	๑๓๘,๘๓๓	ประชาชน หมู่ ๙ ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง	กองช่าง
๖	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ตำบลนาเวียง	เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ตำบลนาเวียง	๔๕,๕๐๐	ผู้ป่วยโรคเอดส์ตำบลนาเวียงได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการสังคม
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อให้ประชาชนตำบลนาเวียงได้ร่วมงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่างๆ	จัดงานรัฐพิธี	๔,๔๐๐	ประชาชนตำบลนาเวียงร่วมงานรัฐพิธี	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง	คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง	๑๙๕,๐๒๒	คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด
๙	โครงการเบิกเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประสภภัยของตำบลนาเวียง	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสภภัยตำบลนาเวียง	๔๑,๔๐๘	ผู้ประสภภัยได้รับความช่วยเหลือ	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๐	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชน เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือประชาชน เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๘,๗๐๐	ประชาชนได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	กองสวัสดิการสังคม กองช่าง
๑๑	โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)	เพื่อการจัดกิจกรรม/โครงการของ สปสช.	ประชาชนร่วมกิจกรรม/โครงการของ สปสช.	๕๔,๐๐๐	ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	กองคลัง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว	๒๒,๑๕๐	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองการศึกษาฯ สำนักปลัด
รวม				๒,๓๒๔,๑๒๐.๗๓		

สภาพปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการและมีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้
๒. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นไปอย่างล่าช้า
๓. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีผลต่อการดำเนินโครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวุ้ง ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวุ้งก็ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรีด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

๑. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต.มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ
 ๒. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเสนอมาหลายโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบและให้เรียงลำดับความสำคัญโครงการให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน
 ๓. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น
 ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวุ้งต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้ เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง
- ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวุ้ง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวุ้ง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวุ้ง www.nawong.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวุ้ง ตำบลนาหวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๔๐๐๖๑๐ ในวันและเวลาราชการ